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Borgin rekur tvö hjúkrunarheimili. Nú er gríðarlegur skortur á plássi á hjúkrunarheimilum. 

Fulltrúi Flokks fólksins spyr af hverju borgin komi ekki fleirum hjúkrunarheimilum á laggirnar 

fyrir þá  borgarbúa sem geta ekki lengur búið heima? Alvarlegur skortur er á hjúkrunarrýmum 

fyrir eldri borgara. Reykjavíkurborg getur ekki skorast hér undan, þótt málið sé á vegum 

ríkisins. Nýja samninga má gera. Það er þyngra en tárum taki það aðstöðuleysi og skortur á 

hjúkrunarheimilum sem er núna.  Rúmlega hundrað manns liggi á Landspítalanum af því að 

ekki er hægt að útskrifa þau. Reykjavíkurborg á og rekur tvö hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði 

og Seljahlíð. Sólarhringsþjónusta er á báðum stöðum. Ekkert er því til fyrirstöðu að bæta við 

fleiri hjúkrunarheimilum. 

 


